



Ngày 29-11, các đại biểu Ủy ban Kiểm tra (UBKT) thành phố Đà Nẵng gồm: Huỳnh Ngọc Sơn, Huỳnh Nghĩa, Thân Đức Nam đã tiếp xúc côngtri hai quận Cẩm Lệ và Liên Chiểu nhằm báo cáo kết quả côngtri hai quận, QH khóa XIII.

Tại buổi tiếp xúc, côngtri hai quận đã đề cập những vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế cũng như các chính sách của thành phố Đà Nẵng hiện nay. Về vấn đề biển Đông, côngtri Nguyễn Bình, phó côngtri Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) cho rằng, nội dung côngtri của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại diễn đàn QH về vấn đề biển Đông rất rõ ràng. Vì vậy, QH cần có Nghị quyết riêng để nhân dân hiểu rõ tình hình thực tế và không để nhà chức trách của Việt Nam tại khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa rơi vào thế bị động. Cũng liên quan đến vấn đề này, côngtri Nguyễn Văn Hiến (quận Cẩm Lệ) đề nghị Nhà nước thành lập các đội tàu đánh bắt trên biển có sự tham gia của các lực lượng vũ trang để vừa bảo vệ chủ quyền biển, đảo, vừa giúp người dân đánh bắt hải sản. Đề cập đến các vấn đề kinh tế-xã hội, nhiệm vụ kiến cho rằng, QH cần quan tâm hơn đến tình trạng giá cả leo thang hiện nay, trong đó, đáng chú ý là giá điện, xăng dầu. Đồng thời, cần xem xét việc thực hiện các chính sách để với người lao động, con em gia đình thương binh, liệt sĩ và người nghèo đã tham gia kháng chiến; chú ý đến việc nâng cao chất lượng sống của lực lượng công nhân... Liên quan đến tình hình thực tế các địa phương, nhiệm vụ kiến côngtri đề nghị đại biểu UBKT giám sát chặt chẽ việc thực hiện các đề án hàng triệu người trên địa bàn thành phố hiện nay. Có ý kiến cho rằng, thành phố đã triển khai việc thực hiện giải tỏa, đền bù, tái định cư các dự án khác biệt nhưng vẫn tồn tại nhiều vấn đề bất cập, chưa minh bạch, thiếu dân chủ, đến đến mức số đề án kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Côngtri quận Cẩm Lệ đã đề cập đến tình trạng xu hướng côngtri đến Nam cầu và vịnh Hòa Cẩm đến trạm thu phí Hòa Phước và yêu cầu đại biểu UBKT thành phố cần có sự giám sát, cho ý kiến để các đơn vị liên quan sớm chia sẻ, trao đổi thông tin cho giao thông qua lại trên tuyến đường này. Tại quận Liên Chiểu, nhiệm vụ côngtri phản ánh những bức xúc về tình trạng ngập lụt côngtri côngtri khu dân cư trên địa bàn quận trong mùa mưa mà nguyên nhân một phần do sự thiếu đồng bộ trong xây dựng hệ thống cống. Ngoài ra, côngtri Thái Thanh Hùng (quận Liên Chiểu) đề nghị đại biểu UBKT thành phố kiểm tra, giám sát tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp trên địa bàn quận. Các đại biểu UBKT thành phố đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến của côngtri và cam kết sẽ tiếp tục báo cáo lên QH những nội dung quan trọng côngtri đề cập. Những vấn đề liên quan đến tình hình địa phương, đại biểu sẽ chuyển đến chính quyền các cấp để xem xét, giải quyết.

Ngày 29-11, các đại biểu UBND thành phố: Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Thị Phương, Ngô Thị Kim Yến có buổi tiếp xúc côngtri hai phường Hòa Cường Nam và Hòa Cường Bắc chuẩn bị cho họp tháng 3 của UBND thành phố khóa VIII.

Tiếp xúc với các đại biểu UBND thành phố, côngtri phường Hòa Cường Nam phản ánh: Việc tổ chức sinh hoạt của các chi bộ, Mặt trận, đoàn thể và họp tổ dân phố gặp khó khăn do không có nhà sinh hoạt côngtri. Phường cũng chưa có trường THCS. Các tuyến đường Nguyễn Xuân Nhĩ, Lê Anh Xuân ngập nước khi trời mưa gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân trong nhiều năm qua. Trên địa bàn phường có nhiều lô đất bỏ hoang nhiều năm đã trở thành bãi rác ô nhiễm môi trường do người dân vứt rác. Đây cũng là trở ngại cho các tuyến đường nghiệm ma túy tổ tiếp tiêm chích ma túy. Các tuyến thi công lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường Núi Thành, Trường Chí Cường đã không hoàn thành lắp đặt, tổ ong gà gây nguy hiểm cho người đi đường. Hiện nay nhiều tuyến đường trên địa bàn phường có tình trạng lún chìm làm nên bán cây cảnh. Kiot 520 Núi Thành không có công thoát nước, nước thải các hộ dân đổ tràn lan ra đường. Hiện vẫn còn nhiều xe lún trong các khu dân cư. Trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh có trường hợp nuôi gà thả sinh, vì phạm quy nên cấm nuôi gia súc, gia cầm trong nội thành.

Côngtri phường Hòa Cường Bắc phản ánh mặt số khu chung cư xây dựng trên địa bàn phường xuống cấp gây thảm họa. 26 vẫn còn mặt số mặt trong khu dân cư. Mặt số tuyến đường trong khu dân cư xuống cấp. Mặt số hè trên đường 30-4 tỷ bố trí bố vẽ a hè học tiếp thêm bê-tông làm đường lên xuống cho ô-tô gây mất mỹ quan đô thị. Côngtri phường thành phố quản lý thị trường vỉa hè thêm, hè thêm, kiểm soát giá tiêu dùng.

Trên nội côngtri, đường chí Nguyễn Bá Thanh cho biết: Thành phố sẽ tiếp tục bố trí vốn xây dựng

khoảng 20 nhà sinh hoạt cộng đồng cho toàn thành phố trong năm 2012, ưu tiên những khu dân cư có đợt đầu xây công trình này. Thành phố sẽ bố trí 10 triệu đồng xây lý công trình trên 2 tuyến đường Nguyễn Xuân Nhĩ, Lê Anh Xuân. Những vấn đề còn lại thuộc trách nhiệm của UBND quận Hải Châu.



Đoàn trưởng Nguyễn Bá Thanh chỉ đạo UBND quận phối hợp xây dựng điểm đầu mối nhân viên môi trường, nhân viên vệ sinh và hệ thống buôn bán, tổ chức truy thu thuế cửa hàng sạp hủ các lô đất bỏ hoang làm kinh phí thuê đất và sinh chính các lô đất này. Chính quyền quận rà soát, thống kê số lượng mặt còn xen lộn trong khu dân cư và tiến hành di dời và nới rộng quy hoạch cửa hàng thành phố. Việc này phải làm dứt điểm trong 6 tháng đầu năm 2012, dứt sau khi đã dời mặt bố trí xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng. Đoàn trưởng Nguyễn Bá Thanh chỉ đạo: Trong thẩm quy hoạch cửa hàng, Chủ tịch UBND quận Hải Châu phải ra quyết định phê duyệt hành chính các vấn đề thi công lập dứt điểm tín hiệu giao thông đã đào đường những công nhân hoàn trả mặt đường. Đoàn trưởng Nguyễn Bá Thanh yêu cầu UBND quận kiểm tra, báo cáo và đề nghị thành phố xây dựng những biện pháp trong khu dân cư đang xuống cấp. * Sáng 29-11, các đại biểu HĐND thành phố gồm các ông Văn Hữu Chí, Mai Đức Lộc, Kiều Văn Toàn, Võ Thành Nhân đã tiếp xúc côngtri phòng Hò i Chò u 1 nhò m chò u n bò nò i dung cho kò hò p thò 3 Hò ND thò phò khò a VIII sò p tò i.

Sau khi nghe đại biểu HĐND thành phố trình báo trình bày ý kiến côngtri trò c kò hò p thò 17 Hò ND thò phò khò a VII và tò i các cuò c tò i p xú c vò n đò ng bò u cò đò i biò u Hò ND thò phò khò a VIII vò a qua, côngtri phò ng Hò i Chò u 1 đò phò n ành nhò u vò n đò liên quan đò n tình trò ng phò ng nhanh vò t ò u cò a xe ben; hò t đò ng cò a các vũ trò ng, karaoke, quán bar; ô nhò m môi trò ng do ngò p ú ng và nhò ng bò t cò p trong viò c đò t đò các thùng rác; tình trò ng tò c nghò n giao thông, bò t cò p đò ng mò t chiò u; chò đò chính sách cho con thò ng binh, nò n nhò n chò t đò c da cam; nò n buôn lò u, vò sinh an toàn thò c phò m; tình trò ng thò t nghiò p cò a sinh viên mò i ra trò ng... Đò c biò t, nhò u cò tri quan tâm đò n các đò án trò n khai kò dài tò i trung tâm thành phò gò y ô nhò m môi trò ng và mò t mò quan đò thò ...

Thay mặt đại biểu HĐND thành phố, ông Văn Hữu Chí đã tiếp thu và giải đáp những thắc

mức của các tri phụng Hoi Châu 1, đồng thời hãa số tng hãp các ý kiến phn ánh của các tri vñi HND thành ph trong kãp sãp tãi đã có hããng giãi quyãt.

* Chiãu 29-11, Tã đãi biãu HND thành ph thuãc Đãn vñ bñu cã sã 3, gãm các ông Văn Hũu Chiãn, Mai Đãc Lãc, Kiãu Văn Toàn và Võ Thành Nhân tiãp xúc cã tri phụng Thãch Thang (quãn Hoi Châu).

Tãi cuãc tiãp xúc, ông Mai Đãc Lãc thay mãt Tã đãi biãu báo cáo tình hình, kãt quã thãc hiãn nhiãm vñ của thành ph trong năm 2011 và thông báo nãi dung trãi cã lãnh đão thành ph đãi vñi ý kiến cã tri phụng Thãch Thang đã nêu ra trãc đãy. Tãi cuãc tiãp xúc, cã tri Thãch Thang đã đãt mãt số vñn đã bñc xúc nhã các đãn xây đng đã đng thi công, nhãng không thông báo chính thãc cho nhân dân yên tâm làm ăn; biãn số nhà mñi và cũ treo lãn lãn, gây phn cãm và khó khãn cho ngããi cãn tìm đãa chã; hiãn tããng chãy máy phát đĩn ã hai khu chung cã cao tãng trên đããng Trãn Phú gây tiãng ãn lãn, ãnh hããng đãi sãng nhân dân; đĩn tích cây xanh trong thành ph còn ít; tình trãng ngãp nããc mñi khi mãa lãn trên các tuyãn đããng Quang Trung, Đãng Đã...; các vñn nãn hút thuãc nãi công cãng, trã em đá bóng trên vña hã (vì thiãu nãi vui chãi), đã gãch vñn, rác thãi nãi công cãng, lãn chiãm vña hã, không gian đô thã chã đã c quan tâm đũng mñc...



Trãi cã ý kiến của các tri, đãi biãu HND Văn Hũu Chiãn hãa số kiãn quyãt chã đão các cã quan chãc năng giãi quyãt đãt đĩm nhãng vñn đã thuãc quyãn hãn của thành ph nhã vñ sinh môi trããng, biãn số nhà, xây đng thêm công viên, sân vñn đãng, hã thãng thoát nããc, nhà ã cho ngããi thu nhãp thãp... Nhãng vñn đã có tãm vĩ mô, lãnh đão thành ph sã ghi nhãn, nghiãn cãu, kiãn nghã vñi các cã quan thãm quyãn của Trung ããng Theo Baodanang.vn